



ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑
เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำสร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ยึดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในสังคม มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าให้เกิดกับผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการสื่อสารภายในหน่วยงานชัดเจนทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับองค์กร หรือกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ควบคู่กับ กฎ ข้อบังคับอื่นๆ สำหรับที่จะสร้างองค์กรที่ใสสะอาด ให้บริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมต่อประชาชนผู้เข้ารับบริการและพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะดำเนินการ ดังนี้

- ๑) บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- ๒) ปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยม ทศนคติ บุคลากรของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต
- ๓) ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผย และสามารถเข้าร่วมได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าทางเทคโนโลยี หรือเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ อื่นๆ
- ๔) ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง มีบทลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจังและรุนแรง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๕) ส่งเสริมการต่อต้านและการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม และใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชันและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่พันตำรวจเอก

(จาริพัฒน์ ทองแดง)

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

สำเนาถูกต้อง

ร.ศ.อ.

(ลิขิต หมิ่นแก้ว)

ผ.ม.ว.กก.ตชต.๔๑